

คำนำ

ตามดำริของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ประสงค์ให้ทุกส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับทราบประเด็นข้อตรวจพบ หรือข้อบกพร่องของส่วนราชการภายในกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นข้อสังเกตจาก สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อนำไปปรับใช้กับงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรมส่งกำลังบำรุงทหาร สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร สำนักงานจเรทหาร สำนักงานพระธรรมนูญทหาร และหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงของกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร่วมกันจัดทำคู่มือการรับตรวจการจัดซื้อจัดจ้างของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติในการรับตรวจจาก สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติทางการบริหารพัสดุ คู่มือดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติในการรับตรวจ ฯลฯ และได้รวบรวมข้อตรวจพบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจากการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แล้วนำมาพิจารณาคัดเลือกเฉพาะประเด็น ที่สำคัญหรือพบว่าหน่วยปฏิบัติผิดซ้ำหลายครั้ง และเพิ่มเติมข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่ควรนำไปเป็นแนวทางการศึกษาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน และเพื่อให้เอกสารฉบับนี้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะผู้จัดทำได้เพิ่มเติมเอกสารอ้างอิงที่สำคัญ ได้แก่ นโยบาย/คำสั่ง/สั่งการของผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งแนวทางการรับตรวจจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และขั้นตอนการปฏิบัติที่เพิ่มเติม ซึ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กรุณาอนุมัติให้ทุกส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยยึดถือปฏิบัติ โดยรวบรวมไว้ที่ผนวกท้ายเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยในการนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการรับตรวจ

คณะผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จะได้นำประเด็นสำคัญที่ได้จากเอกสารฉบับนี้ไปปรับใช้ในการบริหารงานและกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลคุ้มค่า เป็นประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีในด้านความโปร่งใสต่อกองบัญชาการกองทัพไทย

กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

มี.ย.๕๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	๑
บทที่ ๑ กระบวนการบริหารงานพัสดุและความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง	๒

